

10

Tờ Dữ kiện cho các Nông gia Trồng Rau quả Canh tác Hữu cơ

NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ là cách thức trồng trọt dùng phương pháp và phân bón thiên nhiên nhằm giảm tác động môi sinh. Nông nghiệp hữu cơ cũng nhằm gia tăng đất mùn để mùa màng được bón phân bằng các chất dinh dưỡng được tạo tự nhiên.

Đây là một hệ thống trồng trọt được thực chứng bởi có hơn 1500 nông trại hữu cơ thương mại tại Úc. Đây cũng là ngành thực phẩm tăng tiến nhanh chóng nhất thế giới và nhu cầu tại Úc tăng khoảng 10-20% mỗi năm.

NSW DPI, Virginia Brunton



NSW DPI, Virginia Brunton

Đất mùn là gì?

Đất mùn là chất hữu cơ nâu hoặc đen đã mục nát cho đến khi trở nên ổn định. Chất này giúp khả năng giữ nước trong đất và có thể lưu giữ và phóng thích chất dinh dưỡng qua một thời gian dài.

Canh tác hữu cơ có lợi gì cho tôi?

Việc canh tác hữu cơ có thể có nhiều ích lợi cho nông gia:

Giá cả tốt hơn: Nông gia thường nhận được giá cao cho các sản phẩm hữu cơ. Tại Sydney (2003-4) các mức giá vượt trội sau đây nhận được cho các nông phẩm hữu cơ: bí 41%, khoai tây 38%, cà chua 46%, hành 61%, mướp tây (zucchini) 90%, cam 23%, táo 22% và cà rốt 69%.

Nhu cầu gia tăng: Những người bán sỉ và lẻ hiện đang tìm thêm các nhà sản xuất thực phẩm hữu cơ và chỉ có một số ít các nhà sản xuất loại này tại Sydney.

Tiếp cận đến thị trường mới: Các nhà bán sỉ đặc biệt (ví dụ Nông trại Sinh thái/ EcoFarms) và các nhà bán sỉ (ví dụ Macro Wholefoods), các chợ nông gia và một số nhà hàng hiện cần tìm kiếm các nông phẩm hữu cơ.

Cung ứng tiếp tục cho thị trường hiện hữu: Coles và Woolworths hiện nhanh chóng mở rộng tầm mức các loại thực phẩm hữu cơ khá đáng kể của họ.

Sức khỏe tốt hơn: Không dùng các thuốc trừ sâu, diệt cỏ và phân bón nhân tạo.

Môi sinh: Cải thiện việc quản chế đất và giảm sử dụng hóa chất dẫn đến việc cải tiến chất lượng đất và nước.

Đất tốt hơn: Các phương cách canh tác hữu cơ dẫn đến việc tăng mức đất mùn trong đất. Việc này giúp tăng tiến khả năng giữ nước, mức pH ổn định hơn và gia tăng sự bồi dưỡng đất trong thời gian lâu dài.

Tôi nên làm gì khác biệt?

Để bán nông phẩm hữu cơ quý vị cần được chứng nhận bởi một trong bảy cơ quan được dịch vụ Thanh tra và Kiểm dịch Úc cấp phép (Australian Quarantine and Inspection Service - AQIS). Họ sẽ cho quý vị biết về các hoạt động gì mà quý vị cần thay đổi để được chứng nhận.

Muốn biết thêm chi tiết hãy xem <http://www.dpi.nsw.gov.au/agriculture/farm/organic>

Cần liên lạc ai nếu tôi muốn biết?

Nhân viên Liên lạc Canh tác Hữu cơ của Bộ Công nghiệp Cơ bản NSW: ĐT 02 6951 2735

Tờ Dữ kiện cho Nông gia Vườn Rau quả (Market Grower Fact Sheet) là một phần trong loạt tài liệu nhằm hỗ trợ những nhà trồng trọt không nói tiếng Anh. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Hội đồng Thành phố địa phương. Nếu cần thông dịch viên hãy gọi TIS qua số 131 450.

Đề án này được Chính phủ New South Wales hỗ trợ thông qua Quỹ Môi sinh.

Thông tin trong ấn bản này dựa trên kiến thức và hiểu biết vào thời gian soạn thảo (tháng Mười Một 2007). Tuy nhiên, do các tiến bộ về kiến thức, người sử dụng nên kiểm tra chắc rằng các thông tin mà họ dựa theo được cập nhật và cần kiểm tra về sự hiện hành của thông tin với cố vấn độc lập của mình hoặc với nhân viên thích ứng của Bộ Công nghiệp Cơ bản NSW.